

ĐÔI NÉT VỀ NỘI TRÚ- TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN

Trường THCS- THPT Nguyễn Khuyến từ lâu đã là một trong những trường tư thục được nhiều người biết đến tại TPHCM. Đây là một ngôi trường có tiếng về thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Với đặc điểm là nơi quy tụ nhiều học sinh các tỉnh khác nhau về học tập, dẫn đến trường có thêm một bộ phận nữa là *Nội Trú*. Những năm gần đây, không chỉ phụ huynh ở các tỉnh thành xa mà ngay cả tại TPHCM, nhiều cha mẹ cũng chọn cho con học nội trú tại trường THCS- THPT Nguyễn Khuyến. Ở đây phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con mình với nhiều ưu điểm:

- ***An toàn, thuận tiện cho việc học:***

Trường có khu nội trú nằm trong khuôn viên trường. Vì thế rất thuận tiện cho việc học của học sinh. Bên cạnh đó, nội trú có các thầy cô quản nhiệm theo dõi sát sao nên phụ huynh ở xa cũng đỡ lo lắng hơn về vấn đề an toàn của con mình.

- ***Môi trường nội trú nề nếp:***

Một trong những lý do khiến phụ huynh lựa chọn trường cho con mình theo học chính là tính nề nếp và kỷ luật. Trong môi trường nội trú, học sinh được rèn dũa về nề nếp và lối sống khoa học hơn.

- ***Học sinh được quan tâm:***

Học nội trú với sự hỗ trợ của giáo viên quản nhiệm. Các em được thầy cô và bạn bè bên cạnh quan tâm giúp đỡ, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Với phương pháp quản lý chặt chẽ những không bị bó buộc hà khắc, trường THCS- THPT Nguyễn Khuyến đã giúp rèn luyện cho học sinh về nề nếp và lối sinh hoạt lành mạnh, tích cực.



Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại nội trú của trường cũng được đầu tư và trang bị đầy đủ nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và rèn luyện thể chất cho học sinh.



Học sinh Nguyễn Khuyến khi là học sinh nội trú có những hoạt động thường nhật như: tập trung xếp hàng điểm danh đi học, đi ăn, nghỉ ngơi, xem phim cuối tuần, đọc sách cuối tuần, sinh hoạt thể dục thể thao, sinh hoạt với các thầy cô quản nhiệm, lên lớp tối, ...





Tại đây, nội trú luôn luôn tạo nhiều sân chơi bổ ích cho các em vui chơi và giải trí, giúp các em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học và giúp các em học sinh nội trú kết nối tốt hơn với bạn bè của mình và cả với thầy cô. Trường thường xuyên tổ chức các sân chơi cuối tuần giúp học sinh thêm niềm vui lại vừa giúp tinh thần đoàn kết của học sinh được nâng cao. Phong trào văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa ở nội trú luôn xen kẽ với việc học như:

- Tổ chức tiệc mừng sinh nhật theo tháng, theo quý cho học sinh nội trú:









- Nội trú phối hợp cùng các bộ phận khác mở phòng tư vấn tâm lý “Lắng nghe điều em nói” để lắng nghe và giải đáp những điều học sinh thắc mắc hay muốn chia sẻ những chuyện thầm kín, những vấn đề về tâm lý, học tập khó nói của của các em.



- Nội trú còn cố gắng rèn luyện sức khỏe cho các em bằng việc triển khai các khung giờ tập thể dục buổi sáng mỗi ngày:



- Đêm trung thu là một hoạt động cho các em các một cái Tết Đoàn Viên thật vui tươi, chia sẻ tình yêu thương với các em học sinh nội trú phải xa gia đình. Hoạt động là sân chơi bổ ích, thú vị, các em hào hứng với các tiết mục văn nghệ, với tiết mục ảo thuật trong đêm Trung Thu, với khoảnh khắc phá cỗ cùng các bạn. Tất cả tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời trong cuộc đời học sinh nội trú ở Nguyễn Khuyến:







InCollage



- Sân chơi cuối tuần là một hoạt động mà hầu hết các bạn học sinh rất mong chờ vào mỗi cuối tuần. Ở đó, thầy cô và các em học sinh nội trú cùng nhau chơi các trò chơi vận động thú vị, giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, tinh thần gắn kết thầy trò và học sinh và mối quan hệ bạn bè cũng gắn chặt với nhau hơn.









Như vậy khi ở đây, khi là học sinh Nguyễn Khuyến ở nội trú, các em sẽ được tham gia rất nhiều các hoạt động bổ ích chứ không đơn thuần chỉ là nơi ngủ nghỉ.

Là một trong những trường tư thục top đầu của khu vực phía Nam, trường ta tự hào về những thành tích mà học sinh đã và đang đạt được. Để đạt được những thành công vang dội như vậy chính là nhờ sự nỗ lực và đổi mới không ngừng từ các bộ phận, trong đó có bộ phận giáo viên- quản nhiệm nội trú của trường- những người luôn sát cánh cùng các em trên chặng đường học tập của mình.





Các thầy cô luôn phấn đấu và làm việc theo tiêu chí: **“Có tâm- Hiểu kỹ- Sắt và Dạy- Kết nối”** nhằm giúp cho học sinh: **“Nên người- Học giỏi”**.







Bộ phận nội trú luôn là hậu phương, là những người cha người mẹ lặng lẽ quan sát và giúp đỡ cho hành trình học tập của con em Nguyễn Khuyến; luôn lấy tinh thần của hai thầy sáng lập trường là thầy Lê Trí Viễn và thầy Nguyễn Ngọc Phấn cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám Hiệu trường làm kim chỉ nan để đưa môi trường nội trú càng ngày càng hoàn thiện và tiến bộ, giúp học sinh thích thú và yên tâm lựa chọn là môi trường sinh hoạt và học tập bổ ích cho mình. Bộ phận Nội trú góp phần khẳng định Trường THPT Nguyễn Khuyến không chỉ chú trọng đến việc học tập của học sinh mà còn chú trọng cả phát triển những khía cạnh khác của học sinh, giúp thể hệ tương lai của trường phát triển về mọi mặt./